

Số: **356** /BC-UBND

Cà Mau, ngày **02** tháng 12 năm 2021

**HÒA TỐC**

## **BÁO CÁO**

**Về việc tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  
đặt ra tại phiên họp thảo luận Tổ trước Kỳ họp thứ Tư,  
Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Tại phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 30/11/2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và có ý kiến đối với 17 Báo cáo, 26 Tờ trình kèm theo 26 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã cơ bản đồng tình với các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Những ý kiến xác đáng của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu, đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới. Những góp ý liên quan đến nội dung dự thảo các Nghị quyết đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất hướng xử lý, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh và xin ý kiến biểu quyết của đại biểu tại kỳ họp. Tại Báo cáo này, Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các Báo cáo được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra, cụ thể như sau:

### **1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Đại biểu cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đại biểu có một số ý kiến đóng góp và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, thực hiện tốt hơn một số vấn đề trong thời gian tới, cụ thể như sau:

a) Thời gian qua, một số hợp tác xã hoạt động gặp khó khăn do 2 nguyên nhân chủ yếu là thiếu vốn và không có nhân sự làm công tác quản trị. Đề nghị thời gian tới cần có giải pháp về vốn và định hướng đào tạo nguồn nhân lực, để tham gia làm việc tại hợp tác xã sau khi tốt nghiệp.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, trong đó có nội dung bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã, bao gồm hỗ trợ vốn. Ghi nhận ý kiến của đại biểu, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thị trường để hỗ trợ các mô hình hợp tác xã, thực hiện việc rà soát, tập trung nguồn lực về một đầu mối, không bố trí dàn trải ở từng ngành,

từng cấp quản lý nguồn vốn hỗ trợ hợp tác xã, tránh phân tán để có chính sách ưu tiên hỗ trợ có tập trung, phát huy hiệu quả nguồn vốn; hỗ trợ các hợp tác xã về thủ tục, hồ sơ để tiếp cận nhanh nhất các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là tín dụng; nâng cao năng lực đội ngũ quản lý điều hành hợp tác xã và khuyến khích, tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ về làm việc tại hợp tác xã.

b) Hiện nay, một số mô hình sản xuất hiệu quả nhưng chưa được nhân rộng. Đề xuất cần có đề án nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, để áp dụng rộng rãi trên địa bàn.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả hàng năm và ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện (Hướng dẫn số 30/HD-SNN ngày 29/3/2019). Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả đã được đề ra tại các Chương trình, Kế hoạch nêu trên.

c) Giá một số mặt hàng thủy sản thấp, như cá sặc rằn, tôm thẻ chân trắng, trong khi đó, giá vật tư, thuốc, thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao, chất lượng không đạt yêu cầu... người dân gặp khó khăn trong sản xuất, thiếu bền vững. Đề nghị cần có giải pháp khắc phục thời gian tới.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Công tác quản lý, kiểm tra chất lượng, giá vật tư, thuốc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng giá vật tư đầu vào, thuốc... tăng cao hoặc không đảm bảo chất lượng. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường vật tư nông nghiệp, góp phần bình ổn thị trường trong tỉnh, bảo đảm cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chất lượng, đầy đủ, kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp với mức giá phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hàng hóa đã được kiểm định, “nói không” với những hàng hóa kém chất lượng; phát huy trách nhiệm giám sát, tố giác những cơ sở vi phạm quy định kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đồng thời hướng dẫn người dân quy trình kỹ thuật canh tác mới, vừa bảo đảm hiệu quả sản xuất, vừa tiết kiệm vật tư đầu vào.

d) Đại biểu phản ánh việc quản lý, sử dụng đất công một số nơi còn lỏng lẻo, nhất là cấp huyện (đất chưa sử dụng, người dân lấn chiếm), cần có giải pháp quản lý tốt hơn thời gian tới.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý sử

dụng đất đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, quy định. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất công, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng lãng phí...

đ) Qua báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 cho thấy, các chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thấp, chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu này trong năm 2022.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

- Ghi nhận ý kiến của đại biểu, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trong đó tập trung tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo; tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo chủ động phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vốn tín dụng ưu đãi, an sinh xã hội, huy động các nguồn lực trong cộng đồng xã hội và tại địa phương tập trung cho công tác giảm nghèo.

- Thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó tập trung vào một số giải pháp như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm thông qua các hội, đoàn thể, trường học; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch kết nối, phục hồi thị trường lao động và hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm sau dịch COVID-19; tạo trang thông tin điện tử về việc làm để kết nối cung cầu lao động giữa doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và người lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kết nối với các Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai...) và các doanh nghiệp ngoài tỉnh về nhu cầu tuyển dụng lao động, thống nhất hình thức hỗ trợ đưa lao động có nhu cầu quay lại nơi làm việc ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho lao động có nhu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình được tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm.

e) Về giáo dục và đào tạo: một số huyện gặp khó khăn trong xét tuyển giáo viên ở các môn Tin học, tiếng Anh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp các địa phương có giải pháp trước mắt, cũng như lâu dài về việc khắc phục thiếu giáo viên bộ môn nêu trên.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo và ngành Giáo dục đã tập trung thực hiện sắp xếp trường, lớp, giáo viên đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa đáp

ứng được yêu cầu như ý kiến phản ánh của đại biểu; ghi nhận ý kiến của đại biểu, trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chủ động bố trí, sắp xếp, điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; giữa các trường trên địa bàn và giữa các bộ môn tại đơn vị; sắp xếp vị trí đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định; thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên kịp thời, đảm bảo có giáo viên dạy đủ các môn theo quy định; thực hiện việc đào tạo, đặt hàng, bồi dưỡng giáo viên đối với các vị trí chưa tuyển dụng được theo các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh.

g) Về trật tự, an toàn xã hội: vẫn còn những mặt hạn chế nhất định, như: Tệ nạn xã hội còn nhiều, nhất là tình trạng xả thải ra môi trường; tệ nạn ma túy; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; cho vay nặng lãi; vi phạm an toàn giao thông còn nhiều. Đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp để khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Trong năm 2021, ngành Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm về trật tự xã hội; theo đó, tình hình vi phạm, tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội được kiểm soát, kiểm chế (giảm so với năm 2020); tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so cùng kỳ.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường hơn nữa các biện pháp, giải pháp phòng ngừa và kéo giảm tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

*Bên cạnh những nội dung nêu trên, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:*

- Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tập trung các dự án lớn có tính lan tỏa mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế như: Cầu sông Ông Đốc, cầu Gành Hào (kết nối với huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), đường tránh Quốc lộ 1A, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi, mở rộng tuyến đường Cái Nước - Vàm Đình - Cái Đôi Vàm, nâng cấp, mở rộng đường U Minh - Khánh Hội...; đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Trung, Khu Công nghiệp Sông Đốc; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió và nâng cấp Dự án điện khí NLG... Tập trung đầu tư 03 đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn, đồng thời quy hoạch, xây dựng các đô thị ven biển và các đô thị loại V.

- Tiếp tục tái cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng

công nghệ số. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị thông qua phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, hiệu quả, bền vững.

- Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

- Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo đời sống của Nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

## **2. Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng công tác thu hồi tiền do tham nhũng còn chậm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành quan tâm, có giải pháp khắc phục.

Số liệu vụ việc tham nhũng giữa Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng không thống nhất với Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị rà soát, điều chỉnh lại cho thống nhất.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Thời gian qua, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, đặc biệt là thu hồi tiền tham nhũng gặp nhiều khó khăn do thiếu các quy định về biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, chế tài xử lý trong việc không chấp hành thực hiện kết luận thanh tra, nhất là chưa có các văn bản hướng dẫn về trình tự thủ tục, xử lý sau thanh tra; pháp luật hiện hành chưa xác định rõ cơ quan chuyên trách có trách nhiệm thực hiện, thi hành kết luận thanh tra (tương tự như cơ quan thi hành án); nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân bị xử lý còn hạn chế; có những trường hợp cố ý trốn tránh việc thực hiện kết luận thanh tra nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh; hoặc một số trường hợp đối tượng gây thất thoát không có khả năng nộp lại khoản tiền bị thu hồi hoặc xử phạt vi phạm. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tập trung rà soát, lập kế hoạch, phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc, đặc biệt là những vụ việc có tài sản để thi hành án; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; đặc biệt là vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Riêng việc chưa thống nhất số liệu giữa các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát và điều chỉnh lại số liệu tại các báo cáo liên quan.

### **3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo. Tuy nhiên, đại biểu phản ánh, bên cạnh kết quả đạt được còn một số vấn đề thực hiện hiệu quả chưa cao, như: Công tác xây dựng văn bản QPPL, chưa tổ chức được cuộc thi tuyển công chức... Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2022.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là do kỹ năng, nghiệp vụ của một bộ phận công chức làm công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự làm tốt trách nhiệm khi tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; chủ động tham vấn ý kiến chuyên môn của các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân có liên quan; tiếp tục duy trì việc đánh giá, chấm điểm hàng năm đối với công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Riêng việc chưa tổ chức thi tuyển công chức trong năm 2021 theo kế hoạch đề ra là do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện tổ chức việc thi tuyển công chức vào thời điểm phù hợp.

### **4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021**

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo. Tuy nhiên, đại biểu phản ánh việc xác định F1, F2 trong thời gian qua từng nơi còn cứng nhắc, chưa phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn; cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện điều trị F0 tại gia đình theo hướng dẫn của ngành y tế, tránh cứng nhắc, lơ là, chủ quan để lây lan ra cộng đồng.

*Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:*

- Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó có công tác điều tra dịch tễ, truy vết. Tuy nhiên, công tác điều tra, truy vết còn gặp nhiều khó khăn (chỉ điều tra qua điện thoại; đối tượng mất bình tĩnh, khai báo không chính xác; đối tượng vi phạm khai báo không trung thực...); một số trường hợp điều tra, truy vết còn chậm, chưa chặt chẽ, còn chung chung, tiềm ẩn nguy cơ sót lọt F1, F2 trong cộng đồng. Mặt khác, có nhiều trường hợp cứng nhắc, chưa linh hoạt trong việc xác định F1, F2 do tâm lý e dè, thận trọng quá mức. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang dự thảo quy định xác định F1, F2 (có phân định rõ F1 nguy cơ cao hoặc nguy cơ thấp) và giải pháp xử lý, cách ly cụ thể đối với từng trường hợp, để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện điều tra, truy vết.

- Việc điều trị F0 tại nhà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tại Công văn số 7277/UBND-KGVX ngày 12/11/2021 và Sở Y tế đã có hướng dẫn tại Công văn số 5408/SYT-NVY ngày 27/11/2021; trong đó quy định việc thực hiện quy trình theo dõi bệnh nhân chặt chẽ hàng ngày. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế và các địa phương tăng cường công tác theo dõi, giám sát, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng, cũng như xử lý kịp thời các trường hợp chuyển nặng. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Tổ COVID-19 cộng đồng, sự hỗ trợ, giám sát của người dân trong khu vực và ứng dụng các giải pháp về công nghệ trong việc giám sát, quản lý.

#### **5. Đối với các báo cáo và dự thảo Nghị quyết được các đại biểu thông nhất**

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và đề nghị các đại biểu xem xét, quyết nghị.

Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra tại phiên họp thảo luận Tổ, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (io);
- UBND các huyện, thành phố (io);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Khối NC-TH (Th);
- Lưu: VT.KL02/12.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Văn Bi**